



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายของหน่วยงานในสังกัด  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ได้มีนโยบายการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มคุณค่าและมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยกลไกของการตรวจสอบภายในสามารถบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ให้สอดคล้องกับตามนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกของการตรวจสอบภายในทุกระดับ เกิดการกำกับดูแลตนเองอย่างเป็นระบบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และเพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง การกิจกรรมตรวจสอบภายใน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ ๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓ ให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ดังนี้

- ๑) นายธานี โชติกคาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด้านบริหาร)
- ๒) นายไพบุลย์ ต้นคงจำรัสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รองประธานกรรมการ (หัวหน้าคณะที่ ๑)
- ๓) กรรมการคณะที่ ๑ ตามบัญชีแนบท้าย ผนวก ก.
- ๔) นายสมจินต์ มากพา เกษีชรชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ (หัวหน้าคณะที่ ๒)
- ๕) กรรมการคณะที่ ๒ ตามบัญชีแนบท้าย ผนวก ข.

/๖)นาย...

- ๖) นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
รองประธานกรรมการ(หัวหน้าคณะที่ ๓)  
๗) กรรมการคณะที่ ๓ ตามบัญชีแนบท้าย ผนวก ค.

**โดยมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้**

๑. กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในร่วมกัน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และความเสี่ยงของจังหวัด
  ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
  ๓. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเทคนิคหรือวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการควบคุมภายใน ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบและระยะเวลา
  ๔. ตรวจสอบการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน นโยบาย และแผนงานหรือผลผลิต
  ๕. ตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
  ๖. ประเมินผลและเสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานตามข้อ ๔ เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
  ๗. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากผลการตรวจสอบภายใน
  ๘. สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
  ๙. ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

คณะที่	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
		นายธานี โชติคคาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ด้าน บริหาร)	ประธานกรรมการ สสจ.พิจิตร
คณะที่ 1	1	นายไพบูลย์ ดันคงจำรัสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองประธานกรรมการ (หัวหน้าคณะที่ 1) สสจ.พิจิตร
	2	นางปัญญา อินทรทัศน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ รพท.พิจิตร
	3	นางสาวนภาพร เกตุแพร่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ รพท.พิจิตร
	4	นางสาวกานนภัส ช่วยชู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ รพท.พิจิตร
	5	นางสาวนิตานาด ใจบุญ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ รพท.พิจิตร
	6	นายสุชาติ ดอนตุ้มไพร	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ รพท.พิจิตร
	7	นางสาวจริญญา คำทา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
	8	นางเยาวมาลย์ คงสกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
	9	จำเอกอนวัช คำวังแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
	10	นางสุภาภรณ์ โพธิ์ศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
	11	นายซัชพล ชัยวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
	12	นางมธุรีน ปั่นน้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
	13	นางชนิษฐา แสนสุธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
	14	นายภิสสิทธิ์ พักศรี	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
	15	นายพัลลภ พลสว่าง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
	16	นางสาวพิชญา สุรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.วังทรายพูน
	17	นางดวงดาว บุญจันทร์ดี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.วังทรายพูน
	18	นางชุตานา พ้องพงษ์ศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.วังทรายพูน
	19	นางธัญวรัตน์ เตชะมณีสถิตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ รพ.วังทรายพูน
	20	นางสาวพัชรี ทาแดง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.วังทรายพูน
	21	นางยมดี ประเสริฐสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ รพ.วังทรายพูน
	22	นางสาววิพาวรรณ นันทะสาร	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ รพ.วังทรายพูน
	23	นายศิริมงคล มณีจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ รพ.วังทรายพูน
	24	นางสาวพรพิมล วรเลิศ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.สากเหล็ก
	25	นางชุตินา อรัญพฤษ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ รพ.สากเหล็ก
	26	นางสาวจิตานันต์ ธนามั่น	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.สากเหล็ก
	27	นางสาวบุญทริกา ฮั่วจัน	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	กรรมการ รพ.สากเหล็ก
	28	นางจิราภรณ์ นิยมะจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ รพ.สากเหล็ก
	29	นางเมธินี วิเศษรักสกุล	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ รพ.สากเหล็ก
	30	นายกฤษดา อินหาครวด	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ รพ.สากเหล็ก
	31	นายชรัตน์ ธรสุทธิสกุล	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ สสจ.พิจิตร
	32	นางสาวอารยา เครื่องชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ สสจ.พิจิตร

คณะที่	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
		นายธานี โชติคคัม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ด้าน บริหาร)	ประธานกรรมการ สสจ.พิจิตร
คณะที่ 2	1	นายสมจินต์ มากพา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ (หัวหน้าคณะที่ 2) สสจ.พิจิตร
	2	นางสุวัฒนา โฉมศิริ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ รพร.ตะพานหิน
	3	นายเฉลิมเกียรติ เขื่อนเพชร	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ รพร.ตะพานหิน
	4	นายสุนทร บุญปรุง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ รพร.ตะพานหิน
	5	นายภุชชณ อินทะสร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ สสอ.ตะพานหิน
	6	นางสาวจริยา ยิ่งมาก	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ สสอ.ตะพานหิน
	7	นางณัฐนิช เขียวรุ่ง	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ รพร.ตะพานหิน
	8	นางอัลจนา ภู่น้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ รพ.บางมูลนาก
	9	นายรพีพงษ์ ลีหะวีโรจน์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ รพ.บางมูลนาก
	10	นางสมพิศ แจ่มเงิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ รพ.บางมูลนาก
	11	นางสาวกังสตาล แก้วตา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.บางมูลนาก
	12	นางสาวพรพรรณ จวนแจ้	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.บางมูลนาก
	13	นางสาวบุบผา สารผล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.บางมูลนาก
	14	นางสาวนภัสรณ์ พุ่มพิศ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ สสอ.บางมูลนาก
	15	นางสาวอารี เสี่ยงมิตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ รพ.ทับคล้อ
	16	นายฉันท บวรณะพล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ รพ.ทับคล้อ
	17	นางสาวนที กาทอง	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ รพ.ทับคล้อ
	18	นางสาววรรณภา ด้านธวานิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ รพ.ทับคล้อ
	19	นางยุพิน สุวรรณตันทุลา	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ รพ.ทับคล้อ
	20	นางสมถวิล บุญศุภย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ รพ.ทับคล้อ
	21	นายนิพนธ์ ดิวรางกูร	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.ทับคล้อ
	22	นางสาวอติศนันท์ ผลประเสริฐ	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.ดงเจริญ
	23	นางวาริ มุสิกะวัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ รพ.ดงเจริญ
	24	นางสาวณัฐวดี แก้วดี	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.ดงเจริญ
	25	นางสาวธารรัตน์ อินชะเง้อ	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.ดงเจริญ
	26	นางสาวจามีกร กาวิละ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.ดงเจริญ
	27	นายพนธ์ ฑีฆะภรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ สสอ.ดงเจริญ
	28	นางภฤดา แสงสินสร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ สสจ.พิจิตร
	29	นางฐิติญากร สิ้นธุรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ สสจ.พิจิตร
	30	นางชวัลกร บุญทริก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ สสจ.พิจิตร
	31	นางกอบแก้ว เรืองธรรม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ สสจ.พิจิตร

คณะที่	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
		นายธานี โชติคคาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ด้าน บริหาร)	ประธานกรรมการ สสจ.พิจิตร
คณะที่ 3	1	นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ (หัวหน้าคณะที่ 3) สสจ.พิจิตร
	2	นางผ่องศรี หนูทวน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ รพ.โพทะเล
	3	นายสุทธิพงษ์ ยิ่งสูง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ รพ.โพทะเล
	4	นางประภาพรณ ปทุมสุติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ รพ.โพทะเล
	5	นางสุดารัตน์ จังอินทร์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ รพ.โพทะเล
	6	นายภวัต ชาตวรกิจ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.โพทะเล
	7	นางสาวสุลรีรัตน์ นิลสนธิ	จพง. การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ รพ.โพทะเล
	8	นางสาวนงกย พุทธวงค์	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.โพทะเล
	9	นายผจญ ศักดิ์	จพง สาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ รพ.โพทะเล
	10	นางสาวยุพา บัวอ้อมพันธ์	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ รพ.โพทะเล
	11	นางสาวเบญจมาศ หวาจ้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ รพ.สามง่าม
	12	นางสมบุรณ์ สิงห์พรม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ รพ.สามง่าม
	13	นายวิวัฒน์ อุปคำ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ รพ.สามง่าม
	14	นางสายเพชร ว่องไวพิทยา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ รพ.สามง่าม
	15	นายสุรกุล สุขพันธ์อ่ำ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ รพ.สามง่าม
	16	นางสาวพิมพ์ภา แดงอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.สามง่าม
	17	นางวิไลพร พึ่งชา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.วชิรбарมี
	18	นายสนธิ ชูตระกูล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ รพ.วชิรбарมี
	19	นายจิตรกร บุรณะชนอาภา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ รพ.วชิรбарมี
	20	นางสาวพนมพร ศิลาพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ รพ.วชิรбарมี
	21	นางสาวชุตารัตน์ เกตุวิบูรณ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ รพ.วชิรбарมี
	22	นางกมลวรรณ ภู่งษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ รพ.วชิรбарมี
	23	นางสมจิตร พิทักษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ สสอ.วชิรбарมี
	24	นางนิภา สุวรรณปักษิณ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.วชิรбарมี
	25	นางสาวสุมาลี โตเมศ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.วชิรбарมี
	26	นางสาวจุฑาทิพย์ ธารทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ รพ.วชิรбарมี
	27	นายนทกร ภาวศุทธิกุล	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.บึงนาราง
	28	นางนิยม เล็กชุมผล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ รพ.บึงนาราง
	29	นางสาวปิยะนุช นาคดี	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ รพ.บึงนาราง
	30	นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ รพ.บึงนาราง
	31	นางสาววาทีณี ปรีชาหาญ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ รพ.บึงนาราง
	32	นางสาวทัชยา โรหิตเสถียร	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ รพ.บึงนาราง
	33	นางกานต์ศิริส เชื้อวีระชน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ สสอ.บึงนาราง
	34	นางศศิวรรณ กลัดแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ สสจ.พิจิตร
	35	นางเสาวลักษณ์ พงวรานนท์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ สสจ.พิจิตร
	36	นางกรรณิกา หมอแสง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ สสจ.พิจิตร

*(Handwritten signature)*